

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๓๐



สำนักทะเบียนกลาง

ถนนลำลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด/นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

๒. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาแนวทางการจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา และอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๓ ฉบับ

ตามที่อ้างอิงได้แจ้งให้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการในการรับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตรวจสอบสุขภาพ ประกันสุขภาพ ตรวจลงตรา (Visa) และอนุญาตทำงาน ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านและผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบ เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงานและจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นเรื่องขอจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติต่อนายทะเบียน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) หรือกรมการจัดหางานภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ออกไปถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อขอรับการตรวจลงตรา (Visa) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติกับกรมการปกครอง และพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องมาดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๔๗๙,๒๙๙ คน

สำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้นายทะเบียนจังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อการจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

/พร้อมทั้ง...

พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนและมอบหมายให้ไปดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวดังกล่าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) โดยมีกลุ่มเป้าหมายของการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ได้แก่ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างได้ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ ๑ - ๑๐ รวมถึงการยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔๗๙,๒๙๙ คน โดยมีขั้นตอนการจดทะเบียนและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเช่นเดียวกับการจดทะเบียนในครั้งที่ผ่านมา ยกเว้นการทำประกันสังคม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ขอให้เริ่มดำเนินการในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำหรับจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนน้อยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะได้ปิดศูนย์ดังกล่าวและนำวัสดุอุปกรณ์ในการจดทะเบียนและบุคลากรไปสนับสนุนจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ฉบับละ ๖๐ บาท (ยกเว้นผู้ติดตามที่ทำบัตรครั้งแรกขณะที่อายุไม่ถึง ๑๕ ปี ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม) และการขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติตามแบบ ท.ร. ๓๘/๑ ฉบับละ ๒๐ บาท ให้นายจ้างผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนให้กำชับเจ้าหน้าที่มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดหากตรวจพบการทุจริตก็ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเด็ดขาดและรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักทะเบียนกลางทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินัส สีสุข)

รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๐๘-๒๐
โทรสาร ๐-๒๙๐๖-๙๒๑๖